

Bảo hiểm Liberty và Ngân hàng UOB công bố hợp tác chiến lược

An tâm tận hưởng cuộc sống với sự bảo vệ toàn diện từ Bảo hiểm Liberty



Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty (Liberty) và Ngân hàng United Overseas Việt Nam (UOB Việt Nam) công bố hợp tác chiến lược, mang đến những sản phẩm bảo hiểm ưu việt, giúp khách hàng UOB an tâm tận hưởng cuộc sống với giải pháp bảo vệ toàn diện cho tài sản cá nhân và gia đình. Đây là bước tiến quan trọng của Liberty trong việc khẳng định cam kết không ngừng mở rộng mạng lưới kênh phân phối, cũng như nỗ lực mang tới sự an tâm trọn vẹn cho khách hàng. Với sức mạnh tài chính vững chắc từ UOB và kinh nghiệm bảo hiểm toàn cầu của Liberty, khách hàng sẽ được trải nghiệm các dịch vụ bảo hiểm chất lượng cao, hiệu quả và thuận tiện, cùng những ưu đãi đặc biệt.

An tâm tận hưởng cuộc sống với sự bảo vệ toàn diện cho ngôi nhà và tài sản

Với tầm nhìn chung về việc cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, Liberty và UOB kỳ vọng sự hợp tác sẽ giúp khách hàng luôn tự tin đón nhận những cơ hội mới trong tương lai. Bảo hiểm Liberty cam kết mang đến sự bảo vệ toàn diện, không chỉ cho tài sản, ngôi nhà và phương tiện mà còn hỗ trợ khách hàng UOB sống trọn vẹn từng khoảnh khắc với sự yên tâm tuyệt đối.

Sự kết hợp giữa mạng lưới rộng lớn của UOB và chuyên môn quốc tế về bảo hiểm của Liberty sẽ mang lại cho khách hàng UOB dịch vụ đa tiện ích với trải nghiệm thuận lợi và nhanh chóng, từ tư vấn tài chính tới bảo vệ tài sản với mức phí hợp lý và dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm. Với mục tiêu chung là cung cấp các sản phẩm bảo hiểm – tài chính hiệu quả, sự kết hợp giữa một trong những công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam và Ngân hàng UOB hứa hẹn mang đến cho khách hàng những giá trị thực tế và bền vững.

Ưu Đãi Đặc Biệt Dành Riêng Cho Khách Hàng UOB

Bảo hiểm Ô tô toàn diện AutoCare và Bảo hiểm Nhà toàn diện HomeCare là hai sản phẩm chủ lực của Bảo hiểm Liberty, đáp ứng đầy đủ nhu cầu bảo vệ tài sản và ngôi nhà của khách hàng UOB. Đây là những sản phẩm bảo hiểm cung cấp sự bảo vệ tối ưu, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm về tài sản, ngôi nhà và phương tiện trước mọi rủi ro bất ngờ.

Bảo hiểm Ô tô toàn diện AutoCare – Mức phí tiết kiệm, đáp ứng mọi nhu cầu bảo hiểm xe

Được thiết kế dành riêng cho xe ô tô và phù hợp với thị trường Việt Nam, bảo hiểm xe AutoCare mang đến sự bảo vệ toàn diện từ tai nạn, hư hỏng, trộm cắp đến thiên tai. Ngoài ra, khách hàng còn được hỗ trợ cứu hộ 24/7 và bảo hiểm thủy kích, giúp khách hàng luôn yên tâm khi lưu thông trên đường. AutoCare cũng là sản phẩm vượt trội khi sở hữu tới 2 giải thưởng Sáng kiến của năm của Bảo hiểm châu Á và giải thưởng Sáng tạo của IDG.

Bảo hiểm Nhà cửa HomeCare - Bảo hiểm toàn diện dành riêng cho tổ ấm của bạn

Bảo hiểm HomeCare giúp bảo vệ ngôi nhà và tài sản bên trong khỏi các rủi ro như cháy nổ, lũ lụt, trộm cắp và các thiệt hại do thiên tai. Khách hàng sẽ được hỗ trợ chi phí sửa chữa và thay thế tài sản một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Nhân dịp ra mắt các sản phẩm bảo hiểm thông qua hợp tác chiến lược, Liberty hân hạnh mang đến các ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng UOB Việt Nam. Cụ thể:



UOB Liberty Insurance **AUTOCARE**
Bảo hiểm Xe Ô Tô

BẢO HIỂM Ô TÔ TOÀN DIỆN
Bảo vệ trọn gói - Tiết kiệm tối ưu
Giải pháp an toàn cho tài sản đảm bảo

ĐẶC QUYỀN
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
UOB

Ưu đãi tới
30%

Thủ tục cấp đơn đơn giản & nhanh chóng
Miễn thăm định

Ưu đãi đặc biệt khi mua Bảo hiểm Ô tô AutoCare:

- Mức ưu đãi lên đến 30% so với thông thường
- Thủ tục cấp đơn đơn giản, nhanh chóng
- Miễn giám định cho xe đã qua sử dụng



UOB Liberty Insurance **HomeCare**
Bảo hiểm Nhà Cửa

BẢO HIỂM NGÔI NHÀ TOÀN DIỆN
Bảo vệ tổ ấm - Gia đình an vui
Giải pháp an toàn cho tài sản đảm bảo

ĐẶC QUYỀN
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
UOB

Ưu đãi hấp dẫn

Thêm quyền lợi đặc biệt khi chọn hiệu lực bảo vệ dài hạn
Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Ưu đãi đặc biệt khi mua Bảo hiểm Nhà cửa HomeCare:

- Mức ưu đãi lên đến 30% so với thông thường cho hợp đồng 1 năm
- Thêm quyền lợi đặc biệt cho hợp đồng bảo hiểm dài hạn 2 năm, 3 năm
- Thủ tục cấp đơn đơn giản, nhanh chóng

Với hợp tác chiến lược giữa Bảo hiểm Liberty và UOB Việt Nam, khách hàng của UOB không chỉ được bảo vệ toàn diện mà còn tiết kiệm chi phí và nhận thêm nhiều lợi ích giá trị.

--

Để tìm hiểu thêm thông tin, Quý Khách hàng có thể truy cập website UOB <https://www.uob.com.vn/personal/protect/homecare.page> và <https://www.uob.com.vn/personal/protect/autocare.page> .